



Bãi biển Lăng Cô

Bãi biển Lăng Cô dài khoảng 10km, thuộc thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế, nằm cách trung tâm thành phố Huế 1A, gần đèo Hải Vân.

Bãi biển Lăng Cô là một bãi biển thơ mộng với màu xanh của núi rừng và nước biển, màu trắng của cát. Đỉnh biển Lăng Cô là thành viên thứ 30 của Câu lạc bộ “Các vùng biển đẹp nhất thế giới” vào tháng 6/2009.

Lăng Cô với bãi biển thơ mộng, cát trắng, nước biển trong xanh, và nhiệt độ trung bình khoảng 25°C vào mùa hè, đang là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. Với phong cảnh thiên nhiên quyện rữ, trải dài trên bờ cong đẹp nhất của đất nước, Lăng Cô chưa được gọi tên một cái gì mà thiên nhiên có thể ban tặng: màu xanh của núi rừng nhiệt đới, những dải cát trắng mịn, ánh nắng tràn đầy và biển xanh mát mẻ, trong suốt như pha lê. Đây là vùng biển đẹp nhất 3 của Việt Nam, sau Hạ Long và Nha Trang có tên trong danh sách 30 vùng biển đẹp nhất thế giới.

Tên xưa, Lăng Cô đã được xem là nơi nghỉ dưỡng lý tưởng. Minh chứng là vua Khmer Đôn (triều Nguyễn) cho xây dựng một hành cung với tên gọi là “Hành cung Thiên Viêm” (làm dấu nóng nước) để nhà vua và các hoàng thái hậu nghỉ mát vào mùa hè. Người Pháp cũng lưu ý đến vẻ đẹp của mình ở đây, liên quan đến tên gọi của miền đất này. Lăng Cô, có thể bắt nguồn từ “Làng Cò” hoặc L’An Cò do người Pháp phát âm nhầm mà thành. Ngày nay, Lăng Cô hấp dẫn rất nhiều nhà đầu tư du lịch trong và ngoài nước, nhiều khu nghỉ dưỡng hiện đại đã và đang được xây dựng.

Đến Lăng Cô, du khách đừng quên chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên thanh bình quyện rữ của thị trấn Lăng Cô. Thị trấn nhỏ và yên bình này mang lại cho du khách thời gian thư giãn tuyệt vời và nhiều trò chơi bãi biển. Ngoài ra, du khách có thể tận hưởng những món ăn hải sản quý và đến thăm một số thắng cảnh như: Chân Mây, làng chài Lăng Cô gần bãi biển.

Nằm trên “Con đường Di sản miền Trung”, Lăng Cô rất gần với các thắng cảnh như Cố đô Huế, Phong Nha Kẻ Bàng, bán đảo Sơn Trà - nơi có Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà và nhiều bãi biển đẹp. Cảnh đẹp của vùng Lăng Cô, đèo Hải Vân, vịnh Quỳ Gia Bạch Mã và làng chài cổ xưa đây luôn hấp dẫn du khách bởi sự kết hợp hài hòa tuyệt vời giữa con người và thiên nhiên.

Lăng Cô có vị trí thuận lợi, nằm cách trung tâm thành phố Huế 60km nhưng chỉ cách sân bay quốc tế Phú Bài 40km. Nếu du khách đến Lăng Cô từ thành phố Đà Nẵng qua hầm đường biển đèo Hải Vân thì chỉ khoảng 25km. Tuy nhiên, con đường dài hơn nếu vượt qua đèo Hải Vân với những chiếc xe khách du lịch, nhất là khách ô tô hay xe máy. Bãi biển đèo Hải Vân có những cảnh đẹp như bãi biển đẹp ngoạn mục, hùng vĩ và đỉnh biển là ngắm vẻ đẹp Lăng Cô thơ mộng từ trên đèo cao.